

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

SABINA – ฟีนตลาด ตลาดมีฟีน

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลิจิวหัว...

งานนี้ คงไม่ต้องเอ่ยถึงหุ้น SABINA ให้มากความนะครับ เพราะก็มีหุ้นหลาย ๆ ตัว ที่มีทิศทาง หรือแนวโน้ม ฟีนตลาด มาก่อนหน้านี้แล้ว... คือ เราๆ ท่านๆ รู้กันอยู่แล้วว่า ตลาด หรือ SET Index มีแนวโน้มหลักๆ ในทางแกว่งตัวลง ถ้าจะเอาสัญญาณชัดๆ ก็ลงมาตั้งแต่การต่ำกว่า 1660 ลงมานั้นเลย... แต่หุ้นที่มีแนวโน้มหลักๆ ในทางขึ้น ก็มีอยู่หลาย ๆ ตัว แม้ว่าจะมีการแกว่งๆ ขึ้นลงในบางจังหวะก็ตาม... สำหรับ SET Index ที่หลักๆ แล้ว เป็นขาลงอยู่นั้น ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เราก็เริ่มจะเห็นมีอาการอย่างจะหยุดลง หรือ เริ่มจะมีฟีนๆ ขึ้น ได้บ้างแล้ว... หรือจะว่าไป ก็อย่างที่เห็นสัญญาณ Divergent อาจจะเป็นไปได้ ที่จะมีการตั้งขึ้นมาชั่วคราว เพราะ Bullish Divergent ในการลงรอบใหญ่ๆ นี้ มีถึง 3 ครั้ง รึก็อาจจะแปลว่า ถ้าจะแดงกลับแรงๆ หรือ ขึ้นยาวๆ ชักหน่อย ก็ไม่ผิดปกติแต่อย่างใดนะครับ แต่ก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขของการจะแดงกลับไว้ด้วยนะ ถ้าผิดเงื่อนไข ก็อาจจะไม่แดงมากให้อย่างที่หวังก็ได้... ถ้ามองว่าการตั้ง ถ้าจะเอาสั้นหน่อย จะได้แค่ไหน ก็บอกได้ว่าระดับ 1600+/- ก็อาจจะหวังได้เหมือนกันนะ แต่จะผ่านได้หรือไม่ั้น ก็ค่อยมาว่ากันอีกที ... มีคำถามว่า ถ้าผ่าน 1600 ไปได้ จะกลายเป็นการจบคลื่น 4 เลยหรือไม่ หรือจะเป็นการขึ้นใน คลื่น 5 ได้เลยหรือเปล่า... เพราะพื้นที่ 1520-1515 ถือว่าเป็นพื้นที่นัยสำคัญของปลายคลื่น 4 ก็ได้นะ คำตอบก็เคยกล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ว่า ถ้าจะแดงขึ้นแรงๆ หรือไกลๆ เลยนั้น แม้จะมีการผ่าน 1600 ไปได้ก็ตาม ก็ยังไม่ยืนยันการเป็น คลื่น 5 หรือ คลื่น 4 ยังไม่จบจริง ต่อให้ถึง 1700 ก็ตาม

ดูตามเกม...

จะว่าไปแล้ว หุ้นตัวนี้ อาจจะถือเอาเป็นหุ้นลงทุนหน่อยๆ ก็ได้ครับ ดังนั้น ถ้าจะเก็งกำไรระยะสั้น หรือ เก็งกำไรรายวันนั้น อาจจะยากหน่อย... เกมที่จะเล่น เราน่าจะเน้นถือหุ้นไว้

แนวรับ : ... 25.5-25.0 หลักๆ แล้ว ต้องไม่ต่ำกว่า 24.5

เป้าหมาย : ... 32.0-34.0 หรือ มองยาว ๆ หน่อย สู้ 36.0

Price Chart...(SABINA)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SABINA... ดูจากรูปแบบของ MA. แล้ว ก็แอบหวังการเป็นขาขึ้นแบบกระทิงได้เลยเหมือนกันนะ หรือ ถ้าจะว่ากันตามความน่าจะเป็นของเป้าหมายจาก MA. นั้น ก็พอจะคาดหวังระดับ 36.0 ได้... แต่ทั้งนี้ ต้องไม่มีการลงมาเล่นต่ำกว่า 24.50 ก่อนด้วย ภาพของกลุ่ม MA. จึงจะยังคงมีแนวโน้มในเชิงบวกดังกล่าวได้. ข้อสังเกตหนึ่ง หากว่ามีขึ้นได้ตามที่กล่าวมาจริงนั้น รูปแบบของโครงสร้างใหญ่ๆ จะยิ่งดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น หรือ ในระยะยาวๆ ก็อาจจะเป็นขาขึ้นใหญ่ๆ ได้เช่นกัน แปลว่า ถ้าเราอยู่ในเงื่อนไขตอนนี้ คือไม่พลิกมามากกว่าระดับ 24.50 เสียก่อน แล้วเราซื้อไปนั้น จะเป็นการซื้อเพื่อลงทุนระยะยาวๆ ไปด้วยก็ได้ (อาจเกิน 40.0 ได้)